

THÀNH PHỐ

Thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp

Phát huy tiềm năng và với lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, thành phố Thái Bình đã tập trung quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) đồng thời thực hiện các chính sách ưu đãi cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Do đó ngày càng có nhiều dự án đầu tư vào các CCN trên địa bàn thành phố.

Tỷ lệ lấp đầy tại CCN Trần Lâm hiện là 94%, CCN Phong Phú là 85% với gần 80 doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả, 4 doanh nghiệp đã có chấp thuận đầu tư, 1 doanh nghiệp đã có chủ trương đầu tư. Hầu hết các dự án trong các CCN đều hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thành phố. Ông Cao Đức Châu, Giám đốc Trung tâm Phát triển CCN thành phố cho biết: Để thu hút các doanh nghiệp vào hoạt động tại các CCN, thành phố đã đưa ra nhiều cơ chế tạo điều kiện về hành lang pháp lý. Đồng thời, triển khai đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng, hệ thống thoát nước, mạng lưới điện, hệ thống xử lý nước thải, cây xanh, đèn trang trí trước CCN. Chủ động



Công ty Cổ phần 658 đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Phong Phú.

giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án đầu tư cũng như trong sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó, Trung tâm phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp chấp hành

sử dụng đất đai, bảo đảm hạ tầng cơ sở, vệ sinh môi trường, không xả rác, nước thải gây ô nhiễm môi trường.

Hơn 30 năm qua, dù có những lúc thăng trầm nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, sáng tạo của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng (CCN Phong Phú) đã vượt qua tất cả. Nhiều năm nay Chi nhánh luôn giữ tốc độ tăng trưởng khá cao, trở thành một trong những đơn vị xuất sắc nhất của Công ty. Chi nhánh luôn chú trọng đổi mới quy trình, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tích cực học hỏi, nghiên cứu và có nhiều sáng kiến để nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm trong sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh và bảo vệ môi trường. Để cụ thể hóa những cam kết về chất lượng sản phẩm, đơn vị đặc biệt chú trọng khâu kiểm soát chất lượng từng công đoạn sản xuất. Sản phẩm mang thương hiệu SRC hiện nay được bảo đảm bởi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2015 và hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14001:2010/ISO 14001:2015 do tổ chức QUACERT chứng nhận. Những yếu tố đó đã tạo lòng tin với khách hàng, uy tín thương hiệu SRC ngày càng được khẳng định trên thị trường trong và ngoài nước. Năm 2018, Chi nhánh đạt trên 15 triệu

sản phẩm sẫm, lốp xe đạp, sẫm xe máy; tạo việc làm thường xuyên cho trên 350 lao động với thu nhập 7 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ cho người lao động như bồi dưỡng ca trưa, độc hại, bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe... Ông Lê Quang Khánh, Phó Giám đốc phụ trách sản xuất Chi nhánh cho biết: Quá trình hoạt động, chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng đáp ứng, gần đường giao thông đã tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất. Để duy trì, phát triển nguồn vốn đầu tư vào các CCN, trong thời gian tới, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ngành của tỉnh có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Thường xuyên đôn đốc các dự án đầu tư trong các CCN thực hiện tiến độ đã đăng ký. Thực hiện tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

MINH NGUYỆT

▶ Xuất khẩu chính ngạch 7 loại trái cây Việt vào thị trường tỷ dân

(vtv.vn) Ngày từ đầu năm mới, ngành xuất khẩu trái cây của nước ta đã đón nhận tin vui khi Trung Quốc đồng ý mở cửa nhập khẩu chính ngạch đối với 7 mặt hàng.

Các loại trái cây xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc gồm: sầu riềng, bưởi, chanh dây, khoai lang, dưa, măng cầu và măng cụt. Việc xuất khẩu chính ngạch như vậy sẽ giúp giá cả, đầu ra của các mặt hàng trái cây nước ta ổn định và tốt hơn. Cơ hội là vậy nhưng vẫn còn nhiều thách thức đặt ra cho ngành trái cây Việt Nam trong thời gian tới.

Trong thời gian tới, quả sầu riềng sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, đồng nghĩa với việc không còn cảnh ế hàng, bán chui, đầu ra bấp bênh... Hiện 1kg sầu riềng có giá bán tiểu ngạch chỉ vài chục nghìn đồng nhưng nếu theo đường chính ngạch mức giá sẽ cao hơn từ 2 - 3 lần. Đối lại, phía Trung Quốc sẽ siết chặt hơn về chất lượng sản phẩm. Do đó, việc sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng cao và hướng đến hình thành chuỗi giá trị là yêu cầu cấp bách của ngành trái cây Việt Nam. Đây cũng là giải pháp căn cơ để trái cây nước ta có thể xuất khẩu chính ngạch và trụ vững ở tất cả thị trường.

Để xuất khẩu chính ngạch và có thể cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, sản phẩm sầu riềng phải bảo đảm số lượng cung ứng lớn, chất lượng cao. Tuy nhiên, một hạn chế đối với các nhà vườn nước ta hiện nay là sản xuất nhỏ lẻ, theo phương pháp truyền thống. Do đó, việc sản xuất sạch, bảo đảm chất lượng cao và hướng đến hình thành chuỗi giá trị là yêu cầu cấp bách của ngành trái cây Việt Nam. Đây cũng là giải pháp căn cơ để trái cây nước ta có thể xuất khẩu chính ngạch và trụ vững ở tất cả thị trường.



Ảnh minh họa

▶ Năm 2018, tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm

(vtv.vn) Năm 2018, tín dụng tăng trưởng thấp nhất trong vòng 5 năm gần đây khi chỉ tăng khoảng 14% so với năm 2017.

Theo đó, vốn chảy vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ nhiều nhất với tăng trưởng tín dụng gần 16%. Tiếp theo, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng tăng 12,1%; lĩnh vực nông nghiệp, tín dụng tăng hơn 8,8%. Mặc dù lượng vốn bơm ra không nhiều nhưng nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhanh nhất trong hơn 1 thập kỷ, điều đó cho thấy nền kinh tế đã bớt phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng.

Năm 2019, Ngân hàng Nhà nước chỉ đặt mục tiêu tín dụng tăng 14%, tuy nhiên có thể sẽ rơi chỉ tiêu cho các ngân hàng sớm đáp ứng được chuẩn an toàn vốn Basel II.

Với các giải pháp kiểm soát chất lượng tín dụng chặt chẽ và xử lý nợ xấu, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của ngành Ngân hàng đã giảm xuống còn 1,89% vào cuối năm 2018, mức thấp nhất trong 5 năm gần đây.

Ngân hàng Nhà nước đã công nhận 3 ngân hàng áp dụng thành công tiêu chuẩn Basel II là Vietcombank, VIB và OCB.

MINH HƯƠNG

AGRIBANK HUYỆN THÁI THỤY

Hướng tới sự hài lòng của khách hàng

Với mục tiêu hướng tới sự hài lòng của khách hàng, thời gian qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

huyện Thái Thụy đã triển khai thực hiện các giải pháp nhằm mang lại hiệu quả hoạt động cao, từ đó đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Gia đình bà Lê Thị Đan (thôn Bình Xuân, xã Thụy Xuân) được Agribank huyện Thái Thụy cho vay hơn 400 triệu đồng đầu tư mô hình nuôi thủy sản tập

trung với tổng diện tích hơn 30 sào. Bà Đan tâm sự: Nguồn vốn tín dụng của Agribank huyện Thái Thụy luôn đồng hành cùng gia đình tôi trong quá trình duy trì, mở rộng quy mô nuôi trồng; tạo điều kiện thuận lợi cho gia đình tôi được vay vốn mà không gây bất cứ phiền hà nào. Chỉ riêng tiền thức ăn của cá cũng đã 1 triệu đồng/ngày, thậm chí lên tới 1,5 triệu đồng/ngày, chưa kể đến các chi phí phát sinh khác. Nếu không có nguồn vốn vay của ngân hàng gia đình tôi không thể duy trì được quy mô nuôi trồng với nhiều đối tượng nuôi như hiện nay.

Cũng như gia đình bà Đan, bà Tô Thị Hoài (thôn Quang Lang Đồi, xã Thụy Hải) cũng đang vay vốn của Agribank huyện Thái Thụy để phát triển cơ sở chế biến hải sản. Sử dụng vốn vay hiệu quả, bà Hoài không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm ổn định cho 30 lao động với thu nhập trung bình 130.000 đồng/người/ngày.

Đến ngày 18/12/2018, tổng nguồn vốn huy động của Agribank huyện Thái Thụy đạt 2.450 tỷ đồng,

tăng 14,22% so với thời điểm 31/12/2017; tổng dư nợ cho vay đạt 1.255 tỷ đồng với 9.484 khách hàng đang vay vốn, tăng 24,01% so với thời điểm 31/12/2017, chiếm 64% tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện. Không chỉ thực hiện cho vay trực tiếp tại trụ sở chính và 3 phòng giao dịch, Agribank huyện Thái Thụy còn duy trì thực hiện có hiệu quả việc cho vay tín chấp qua 327 tổ vay vốn do Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ quản lý với tổng dư nợ cho vay đến ngày 18/12/2018 đạt 295 tỷ đồng với 5.827 khách hàng đang vay vốn.

Ông Nguyễn Duy Viễn, Giám đốc Agribank huyện Thái Thụy cho biết: Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận các dịch vụ ngân hàng, thời gian qua, Agribank huyện Thái Thụy luôn đổi mới cách thức hoạt động, thực hiện giao chỉ tiêu cho từng cán bộ, nhân viên đồng thời thường xuyên tuyên truyền các dịch vụ ngân hàng để mọi người dân cùng biết. Bên cạnh đó, đơn vị còn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính

sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình kinh tế trọng điểm của tỉnh và huyện để thực hiện cho vay. Từ ngày 18/12/2018, Agribank huyện Thái Thụy được bổ sung điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại xã Thụy Xuân. Điều này đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho ngân hàng trong việc cung ứng các sản phẩm dịch vụ về khu vực nông thôn, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, từ đó góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen, xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập và đời sống của dân cư.

Không chỉ thực hiện hiệu quả hoạt động kinh doanh, thời gian qua, Agribank huyện Thái Thụy còn thường xuyên quan tâm đến các hoạt động an sinh xã hội. Hàng năm, đơn vị trích từ kinh phí hoạt động khoảng 50 triệu đồng để tặng quà học sinh nghèo vượt khó, tặng sổ tiết kiệm cho nữ cựu thanh niên xung phong đồng thời ủng hộ xây dựng 6 nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách với số tiền 50 triệu đồng/nhà.

MINH HƯƠNG



Giao dịch lưu động bằng xe ô tô chuyên dùng của Agribank huyện Thái Thụy tại xã Thụy Xuân.

VŨ THƯ

Bảo đảm an toàn đàn vật nuôi dịp tết

Để bảo đảm an toàn đàn vật nuôi, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, các địa phương trong huyện Vũ Thư đã và đang thực hiện các giải pháp phòng, chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Xã Bành Thuận có tổng đàn gia súc, gia cầm lớn nhất huyện Vũ Thư với trên 10.000 con. Do đó, địa phương để cao công tác vệ sinh phòng dịch cũng như bảo đảm an toàn cho đàn gia súc, gia cầm, nhất là vào dịp tết. Ông Trịnh Xuân Mạnh, Trưởng ban Chăn nuôi và Thú y xã cho biết: Địa phương đã tiếp nhận 30kg hóa chất của huyện, hoàn thành tiêu độc khử trùng đợt 2 và tiêm phòng cho tổng đàn gia súc, gia cầm. Ngoài phun ở những nơi công cộng, xã tập trung phun tại chợ Thuận Vi, các trang trại, gia trại với gần 500 hộ chăn nuôi và các cơ sở kinh doanh con giống, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm... Trước tình hình thời

tiết chuyển rét, Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với Đài Truyền thanh xã và cử cán bộ thú y đến từng hộ tuyên truyền đến người chăn nuôi các biện pháp phòng, chống rét bảo vệ đàn vật nuôi; chú trọng che chắn, sưởi ấm chuồng trại, tăng cường dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho gia súc, gia cầm, đặc biệt là đàn vật nuôi mới tái đàn.

Những ngày này, nông dân xã Nguyễn Xá cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn đàn vật nuôi. Gia đình bà Bùi Thị Như (thôn Kiến Xá) đã chủ động mua bạt về quây xung quanh chuồng trại, di chuyển 50 con bò từ bãi chăn thả về nơi nuôi nhốt tập trung, tiến hành tiêm phòng vắc-xin lõi mồm

long móng. Đặc biệt, việc dự trữ thức ăn cho đàn bò đã được gia đình bà chuẩn bị từ trước đó nhiều tháng. Bà Như cho biết: Khi thời tiết bắt đầu chuyển rét, gia đình tôi đã tiến hành căng bạt và đánh đóng rầm để sưởi ấm cho đàn bò. Với đặc điểm của con bò thì không nên căng bạt kín mít mà phải để thoáng, đặc biệt là không để đàn bò bị đói. Song song với đó, gia đình tôi thường xuyên tiêm các loại vắc-xin phòng, chống dịch bệnh cho đàn bò.

Cách đó không xa, gia đình anh Bùi Ngọc Triển cũng đang tiến hành rải rơm rạ và cắm bóng điện sưởi ấm cho đàn lợn nhà mình. Anh Triển cho biết: Với tình hình thời tiết hiện tại, gia đình tôi tiến hành cắm mỗi

ô chuồng một bóng điện 100W vào ban ngày, ban đêm dùng hai bóng 150W để bảo đảm đủ ấm. Ngoài ra, việc tiêm vắc-xin phòng bệnh cũng được gia đình duy trì thường xuyên.

Toàn huyện Vũ Thư hiện có 153.439 con lợn, 371 con trâu, 7.931 con bò. Tổng đàn gia cầm 1.474.000 con, trong đó có 1.192.000 con gà, còn lại là gia cầm khác. Toàn huyện có 108 trang trại chăn nuôi, trong đó 86 trang trại chăn nuôi lợn, 6 trang trại chăn nuôi gia cầm, 3 trang trại chăn nuôi trâu, bò và 13 trang trại chăn nuôi tổng hợp. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện và cơ sở, năm 2018 không phát hiện các dịch bệnh nguy hiểm.

Các ổ dịch nhanh chóng được khống chế, không lây lan ra diện rộng. Ngoài ra, một số bệnh thông thường xảy ra ở đàn gia súc, gia cầm như tu huyết trùng gia cầm, bệnh tiêu chảy do e.coli, salmonella, bệnh nội khoa, ngoại, sản khoa, ký sinh trùng... đều được Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cùng hệ thống thú y cơ sở theo dõi, điều trị hoặc hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp xử lý kịp thời, không để phát sinh thành dịch. Tỷ lệ tiêm phòng vắc-xin dịch tả cho lợn trong diện tiêm phòng bình quân của huyện đạt trên 90,2% tổng đàn. Các địa phương đều đạt tỷ lệ tiêm phòng trên 92% tổng đàn trong diện tiêm phòng. Để giữ ấm cho đàn vật nuôi trong những ngày trời rét, huyện khuyến cáo các hộ chăn nuôi thực hiện che chắn chuồng trại, dùng các loại vải bạt, bao phủ, nilon... làm rèm che kín, tránh mưa hắt, gió lùa vào chuồng nuôi. Vào những ngày nhiệt độ dưới 12°C cần nuôi nhốt gia súc, gia cầm trong chuồng trại và cho ăn uống đầy đủ, giữ ấm chuồng trại.

Bên cạnh đó cũng cần bổ sung dinh dưỡng cho đàn gia súc, gia cầm để làm tăng sức đề kháng. Bà Lưu Thị Thu Hoài, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Năm 2019, ngành chăn nuôi của huyện tiếp tục phát triển theo định hướng tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, phấn đấu tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt 90% trở lên trong diện tiêm phòng (riêng bệnh bệnh tả và lở mồm long móng đạt 90%

so với tổng đàn). Để đạt được mục tiêu trên, Trạm sẽ tích cực phối hợp với các ban, ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về định hướng tái cơ cấu ngành chăn nuôi, phát triển chăn nuôi bền vững; tuyên truyền về các tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất chăn nuôi; mô hình chăn nuôi. Duy trì và tổ chức chặt chẽ hệ thống giám sát, thông tin dịch bệnh gia súc, gia cầm;

kịp thời xử lý nhanh gọn các trường hợp gia súc, gia cầm ốm chết không để dịch lây lan ra diện rộng. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tốt việc tiêm phòng gia súc, gia cầm, phát động việc phun hóa chất khử trùng tiêu độc trên phạm vi toàn huyện ngay sau khi kết thúc các đợt tiêm phòng. Ngoài ra, huyện sẽ có cơ chế khuyến khích các hộ chăn nuôi phát triển chăn nuôi một cách bền vững.

THU TRANG



Người dân xã Nguyễn Xá (Vũ Thư) che bạt chống rét cho đàn gia súc.